

การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง



การดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปมักจะประสบกับวิกฤตการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรง วิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือเครื่องจักรชำรุด ผลการสำรวจพบว่า แม้ผู้ประกอบการจะทราบถึงโอกาสที่จะเกิดวิกฤตการณ์ในระหว่างการดำเนินธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถวางแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว



เนื่องด้วย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) และสมาคมการค้า ไทย-ยุโรป (TEBA) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชน จึงได้จัดการสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง : การคาดหวังในสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้” โดยได้รับความร่วมมือจาก Michelin, AON, LBG Le Boultilier Group และ SAP ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

การสัมมนาจะกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจซึ่งเกิดจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ตลอดจนให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยง โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การสัมมนาจะเป็นเวทีในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย

Hugh Vanijaprabha กรรมการผู้จัดการ สมาคมการค้าไทย-ยุโรป (TEBA) ได้กล่าวว่า “ วิกฤตการณ์ในการดำเนินธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในทุกประเทศทั่วโลก ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น พายุหิมะ ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่า ไม่มีประเทศไหนรอดพ้นจากภาวะชะงักงันในการดำเนินธุรกิจ สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการบรรเทาปัญหาจากภาวะชะงักงันในการดำเนินธุรกิจ วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้และการประท้วงบนท้องถนนในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนในการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการในประเทศไทย ”

นอกจากนี้ Hugh Vanijaprabha ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ หากภาครัฐและภาคเอกชนมีการวางแผนเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพย่อมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ”

ดร.วัชรศม์ สีละวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา โดยกล่าวถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ประกอบการไทย คุณเสกสรร ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการบริษัทมิชลิน เล่าถึงประสบการณ์ของบริษัทข้ามชาติในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดปัญหาการ ชะงักงันในการดำเนินธุรกิจ โดยมี Mr. Daniel Bould ที่ปรึกษาของ AON ได้เล่าถึงภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงในภาคธุรกิจระดับภาคพื้นเอเชีย ส่วน มร.แอร็อง เล บูติเลอว์ กรรมการผู้จัดการ LBG ได้มุ่งเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในประเทศไทย

การสัมมนาจบลงด้วยการอภิปรายที่กล่าวถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ การอภิปรายดำเนินการโดยผู้อำนวยการสมาคมการค้าไทย-ยุโรป (TEBA) Hugh Vanijaprabha โดยมี ดร.วัชรศม์ สีละวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา , Suresh Somasundaram หัวหน้าแผนกการตลาด อุตสาหกรรม SAP Asia Pacific and Japan , Daniel Bould ที่ปรึกษา AON และ มร.แอร็อง เล บูติเลอว์ กรรมการผู้จัดการ LBG เป็นผู้ร่วมอภิปราย